

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21” มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21 (2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางยุทธศาสตร์การลงทุน ของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนแปลงภูมิ เศรษฐศาสตร์ และ (3) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการดำเนินยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐศาสตร์ โดยการ ศึกษาวิจัยเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary Approach) ผลการศึกษาพบว่า

ยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ได้ประกาศนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 และเมตอินโซน่า 2025 ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างจีนกับ ประเทศในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยถูกกำหนดด้วยยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ จีนกับอาเซียน กรอบความร่วมมือเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA) และความร่วมมือในกรอบ อนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS) ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้จีนดำเนินยุทธศาสตร์การลงทุนในภูมิภาค อาเซียน ทั้งนี้ประเทศในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพสูงที่จะเป็นฐานการลงทุน ฐานการ ผลิต ตลอดจนฐานการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

ปัจจัยทางยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ นโยบายสีจิ้นผิง ในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม ที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปัจจัยทาง การเมือง ที่เกิดจากนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ได้ประกาศความฝันของคนจีน (China Dream) และ นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ มีประเด็นการเปิดตลาดใหม่ และระบายนุอุปทาน ภายในประเทศ และการปรับกลยุทธ์การใช้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ โดยการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) และกองทุนเส้นทางสายไหม (SRF) ขณะเดียวกันปัจจัยการลงทุนของจีนใน ภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีนัยต่อประเทศมหาอำนาจโลก ดังนั้นยุทธศาสตร์ของจีนคือจะต้อง ไม่ให้สหรัฐอเมริกาปิดล้อมจีนสำเร็จ ยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะ ช่วยได้มากในการตีฝ่าวงล้อมการปิดล้อมจีนออกมาสู่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

ผลกระทบจากการดำเนินยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบด้านลบทางการเมืองของการ ลงทุนของจีนในภูมิภาค คือ การถูกจีนครอบงำทางเศรษฐกิจ ผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แห่งเอเชีย (AIIB) ที่จีนเป็นผู้จัดตั้งขึ้น ซึ่งจีนได้ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศในอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้จีนมีอำนาจเหนืออาเซียนที่สอดคล้องกับภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-Politics) ที่เชื่อมโยงไปสู่การขยายอิทธิพลทางภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo-Economics) ภายใต้ นโยบายเส้นทาง

สายไหมใหม่ จีนจะมีอำนาจทางภูมิเศรษฐศาสตร์หรืออำนาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่ากลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากการบูรณาการเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด เมื่อจีนเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น จีนก็จะมีอำนาจเหนืออาเซียนและสามารถครอบงำอาเซียนได้ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลกระทบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างจีนกับประเทศในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ในอนาคต

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย Teetat Prachumrat
จากระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
เมื่อวันที่ 02/02/2024